



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวประกายพร กาวิ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรินคร สำนักการแพทย์
๒	นางมนชิสรา แดงทองดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๖)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิรินคร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพิชิต งามวิริยะ)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวประกายพร กาวี  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๓)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๓ ถึง ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๕)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่๔๘๑๑๑๘๙๓๖๐
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕
<b>๓. อื่นๆ</b> (ระบุ)..... .....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวประกายพร กาวี  
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)  
(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๓๓)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ Croup

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคนรายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยเด็กเพศหญิงอายุ ๑๑ เดือน น้ำหนัก ๙.๕ กิโลกรัม HN ๓๔๕๕๙/๕๓ AN ๑๓๔๙๖/๕๔ ไข้ในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๔๐ น.จากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน มารดาให้ประวัติว่าผู้ป่วย มีไข้ ไอมีเสมหะเล็กน้อย และหายใจเร็ว เป็นมา ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาล มาพบแพทย์ ให้ยาแก้ไอรับประทานและพ่นยาขยายหลอดลมสองครั้งอนุญาตให้กลับบ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงมาโรงพยาบาล ปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธการแพ้ยาแพ้อาหาร สภาพผู้ป่วย แรกแรกที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่ซึม ไอบ่อย ไอเสียงก้องและร้องเสียงแหบ หายใจหอบเหนื่อย ออกนุ้ม มีการใช้กล้ามเนื้อกระบังลมช่วยในการหายใจ สัญญาณชีพแรกรับ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๒๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๔๘ ครั้งต่อนาที วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนร้อยละ ๑๐๐ แพทย์ตรวจร่างกายพบมีเสียง inspiratory stidor ให้ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และเจาะเลือดส่งตรวจการติดเชื้อ ผลพบว่ามีค่า WBC ๒๐,๗๒๐/ul (ค่าปกติ ๕๕๐๐-๑๐,๗๐๐/ul) ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ วินิจฉัยโรคเป็น Croup จากเชื้อไวรัส ประเมินปัญหาการพยาบาลพบว่าผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในร่างกาย ให้การพยาบาลโดยให้ยาปฏิชีวนะเป็น Amoxycillin ชนิดรับประทานตามแผนการรักษาของแพทย์ ติดตามสัญญาณชีพทุก ๔ ชั่วโมงและให้การพยาบาลโดยใช้หลักปราศจากเชื้อ ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบและหายใจลำบากมีโอกาสเกิดภาวะร่างกายพร่องออกซิเจนจากประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซ ลดลงจากหลอดลมบริเวณคอตีบแคบ ให้การพยาบาลโดยให้ออกซิเจน พ่นยา adrenaline ๐.๕ มิลลิลิตร ผสมกับ ๐.๙ % NSS ๒.๕ มิลลิลิตรเพื่อลดการบวมของหลอดลม ให้ยา dexamethazone ๖ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ ให้สารน้ำ ๕ % D/N/๓ ๕๐๐ มิลลิลิตรอัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมงทางหลอดเลือดดำ ติดตามประเมินผลหลังให้การพยาบาล วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนและสัญญาณชีพปกติ การหายใจหอบเหนื่อยน้อยลง พักผ่อนได้ บิดามารดามีความวิตกกังวลเนื่องจากอาการของผู้ป่วยรุนแรงและไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรค การดำเนินโรค การรักษาและการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ อธิบายเหตุผลของภารกิจกรรมการพยาบาลเพื่อให้บิดามารดาคลายความวิตก

กังวลและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยมีภาวะพร่องสารน้ำและสารอาหารเนื่องจากอาการหายใจ หอบ หายใจลำบาก รับประทานได้น้อยลง ดูแลให้สารน้ำตามแผนการรักษา ดูแลให้ผู้ป่วยรับประทาน น้ำและนมทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง อาการของผู้ป่วยดีขึ้น ไม่หอบเหนื่อย ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ตามปกติ มีไอเล็กน้อย เสียงไม่ก้อง แพทย์ตรวจเย็บและอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ให้ยารับประทานต่อที่บ้าน ไม่มีนัดตรวจติดตามอาการ ให้คำแนะนำก่อนกลับบ้าน เรื่องของการรับประทานยา การสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ เช่น ไอมากขึ้น หายใจ หอบ เหนื่อย ไอเสียงก้อง ร้องเสียงแหบ หรือมีไข้สูง การหลีกเลี่ยงสิ่งก่อโรคและการแพร่กระจาย เชื้อ เช่น การอยู่ในที่ชุมชนหรือผู้ที่กำลังป่วย เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ บิดามารดารับทราบและ เข้าใจดี สรุปผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๔ วัน

**๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น**

**ข้อเสนอ** ผ้าพันนุ่มสบาย ป้องกันแผลกดทับ

**วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย**

๑. เพื่อป้องกันการเกิดผิวหนังถลอกหรือเกิดแผลในทารกคลอดก่อนกำหนด
๒. เพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนังในทารกคลอดก่อนกำหนด

**ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ทารกคลอดกำหนดไม่เกิดผิวหนังถลอกหรือแผล
๒. ทารกคลอดก่อนกำหนดไม่เกิดการระคายเคืองผิวหนัง